

Số: /UBND

An Lão, ngày tháng năm 2024

V/v đánh giá tác dụng, hiệu quả của mô hình dân vận khéo “*Kết nghĩa giữa Công an các đơn vị, địa phương với các thôn, làng vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định*”

Kính gửi: Phòng PV01 - Công an tỉnh Bình Định.

Thực hiện Công văn số 889/CAT-PV01 ngày 20/3/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về việc đề nghị đánh giá tác dụng, hiệu quả của mô hình dân vận khéo “*Kết nghĩa giữa Công an các đơn vị, địa phương với các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện An Lão*”, UBND huyện có ý kiến đánh giá cụ thể như sau:

1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 đơn vị phòng Công an cấp tỉnh (PC06, PC07, PX05, PV06) và 02 Công an cấp huyện, thị xã (Công an huyện An Lão, Công an thị xã Hoài Nhơn) thực hiện mô hình dân vận khéo tại 06 thôn vùng DTTS¹.

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương được phân công thực hiện công tác kết nghĩa với các thôn vùng DTTS đã tổ chức hơn 15 lượt sinh hoạt, giao lưu (thăm tặng quà Tết Nguyên đán 05 lượt với nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực được gửi đến bà con nhân dân với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 06 lượt, Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 02 lượt, Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) 01 lượt, Tết Trung thu 01 lượt và các ngày khác. Thông qua đó đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia bảo đảm AN-TT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại khu dân cư; tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; bên cạnh đó, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn kết nghĩa, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

¹ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) kết nghĩa với Thôn 4, xã An Quang; Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06) kết nghĩa với Thôn 4, xã An Hưng; Phòng Thanh tra Công an tỉnh (PX05) kết nghĩa với Thôn 2, xã An Dũng; Phòng Cảnh sát PCCC (PC07) kết nghĩa với Thôn 5, xã An Trung; Công an thị xã Hoài Nhơn kết nghĩa với Thôn 2, xã An Vinh; Công an huyện An Lão kết nghĩa với Thôn 3, xã An Hưng.

2. Nhận xét, đánh giá

Mô hình dân vận khéo được Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố thể trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện. Thời gian qua, tình hình AN-TT ở các thôn vùng DTTS thực hiện mô hình kết nghĩa ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghi vấn liên quan ANQG; các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân đều được vận động, giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép được ngăn chặn; các tệ nạn mê tín dị đoan, nghi kỵ cầm đồ, tự tử được kiểm chế; 100% thôn kết nghĩa với lực lượng Công an đều được phân loại là khu dân cư “An toàn về AN-TT”; nhận thức pháp luật của bà con từng bước được nâng cao, đời sống kinh tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi quan hệ giữa bà con nhân dân với lực lượng Công an ngày càng gắn bó, thắt chặt, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND. Mô hình kết nghĩa đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo bà con nhân dân và được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

UBND huyện An Lão trao đổi Công an tỉnh Bình Định (qua Phòng PV01) biết, theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Công an huyện;
- CVP, K3;
- Lưu: VT.

Q. CHỦ TỊCH

Đỗ Tùng Lâm